

Số: 109-CV/TĐTN-BTG

Rạch Giá, ngày 14 tháng 02 năm 2020

*"Tăng chủ động phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm,
lây lan vi rút Corona (nCoV); các bệnh nguy hiểm
trên động vật và bệnh Cúm gia cầm"*

Kính gửi: Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Căn cứ Công Văn số 139/UBND-KTCN ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chủ động phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm, lây lan vi rút Corona (nCoV); các bệnh nguy hiểm trên động vật và bệnh Cúm gia cầm; Theo đó, thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và các nước, từ đầu tháng 01/2020 đến nay, thế giới đã ghi nhận nhiều ổ dịch Cúm gia cầm tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ; riêng tại Việt Nam từ đầu tháng 01/2020 đến nay, cả nước có 01 ổ dịch Cúm gia cầm chưa qua 30 ngày tại Quảng Ninh và kết quả chủ động lấy mẫu giám sát tại 26 tỉnh, thành phố, tỷ lệ dương tính với vi rút Cúm A là 33,72%, trong đó dương tính với vi rút Cúm A/H5N1 là 1,19%, A/H5/N6 là 1,82%.

Trong tình hình hiện nay, nguy cơ dịch bệnh Cúm gia cầm xuất hiện, lây lan rất cao và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đặc biệt là trong điều kiện bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra.

Để chủ động phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm, lây lan vi rút Corona (nCoV); các bệnh nguy hiểm trên động vật và bệnh Cúm gia cầm. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Thường trực các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, các cơ sở Đoàn khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung tổ chức triển khai, tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; đồng thời chủ động phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm, lây lan vi rút Corona (nCoV); các bệnh nguy hiểm trên động vật và bệnh Cúm gia cầm theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan của các ngành, UBND tỉnh như Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Công điện số 156/CD-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Quyết định 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"; Quyết định 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"; Công văn số 525/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong trường học; Công điện khẩn số 735/CD-BNN-TY ngày 03/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; Công văn số 139/UBND-KTCN ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chủ động phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm, lây lan vi rút Corona (nCoV); các bệnh nguy hiểm trên động vật và bệnh Cúm gia cầm.

2. Quán triệt đến 100% cơ sở Đoàn tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả các phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội, facebook, zalo,.. để thông tin, tuyên truyền về phòng chống nguy cơ xâm nhiễm, lây lan vi rút Corona (nCoV); các bệnh nguy hiểm trên động vật và bệnh Cúm gia cầm, ít nhất 03 tin, bài/ngày.

3. Kịp thời chia sẻ và chính xác các thông tin về phòng chống nguy cơ xâm nhiễm, lây lan vi rút Corona (nCoV); các bệnh nguy hiểm trên động vật và bệnh Cúm gia cầm; không gây hoang mang, dao động trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân.

4. Tiếp tục thành lập các lực lượng, đội hình thanh niên phản ứng nhanh tại cơ sở nhằm tham gia hiệu quả vào hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

5. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng có liên quan trong công tác giám sát, nắm rõ tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn; phối hợp xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm, lây lan vi rút Corona (nCoV); các bệnh nguy hiểm trên động vật, đặc biệt là bệnh Cúm gia cầm. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cần thông báo ngay với các cơ quan chức năng để có biện pháp cách ly, quản lý kịp thời; có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch bệnh.

6. Đối với các địa phương nơi có tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch Corona về Việt Nam (Theo Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 10/02/2020 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona, gồm: Địa điểm chính thức - Giang Thành; Địa điểm dự bị: Hòn Đất, Châu Thành); các địa phương có đoạn đường cơ động của đoàn công dân về Việt Nam (Nếu tiếp nhận từ Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá) như: Phú Quốc, Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên: Cần quán triệt, thông tin định hướng kịp thời đến đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân, nhất là trong đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp; không để dư luận xấu gây hoang mang trong hệ thống Đoàn, Đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân. Kịp thời động viên cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân an tâm lao động, công tác, học tập, không hoang mang lo sợ.

Nhận được Công văn, đề nghị Thường trực các Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các cơ sở Đoàn khẩn trương triển khai thực hiện; phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong công tác chủ động phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm, lây lan vi rút Corona (nCoV); các bệnh nguy hiểm trên động vật và bệnh Cúm gia cầm. Kịp thời báo cáo tình hình dịch bệnh về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./. *Đ. Thanh Thúy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BBT, BTG TW Đoàn;
- Văn phòng UBND tỉnh; BTG TU, VP TU;
- Sở Y tế;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ



Trương Thanh Thúy